

ตามที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน ได้ออกประกาศโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีกำหนดให้กระทบเป็นสินค้าควบคุมไปแล้วนั้น เพื่อให้เกษตรกรจำหน่ายกระทบได้ราคาและให้ระบบตลาดกระทบภายในประเทศมีเสถียรภาพ กกร. จึงได้ออกประกาศกำหนดมาตรการให้นำเข้าการครอบครองกระทบตั้งแต่ 2,000 กิโลกรัมขึ้นไป แจ่งปริมาณสถานที่เก็บ และการเคลื่อนย้าย 51 จังหวัดที่กำหนด ขออนุญาตก่อนดำเนินการ โดยได้มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2551

ประกาศ กกร.ดังกล่าวกำหนดให้ผู้นำเข้าและผู้ครอบครองปฏิบัติดังนี้

ผู้นำเข้า แจ่งปริมาณการนำเข้า ปริมาณการจำหน่าย ปริมาณคงเหลือ สถานที่เก็บ และชื่อที่อยู่ของผู้ซื้อหรือผู้รับสินค้า ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่นำเข้า และจัดทำบัญชีคุมสินค้า แสดงตรา ชนิด ปริมาณ และชื่อที่อยู่ของผู้รับซื้อหรือผู้รับเป็นรายวันไว้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

ผู้ครอบครอง ไม่ว่าจะครอบครองในฐานะผู้มีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองแทนผู้อื่น ตั้งแต่ 2,000 กิโลกรัม (2 ตัน) ขึ้นไป แจ่งปริมาณที่มีอยู่ ปริมาณที่ได้มา ปริมาณการจำหน่าย ปริมาณคงเหลือ สถานที่เก็บ ชื่อที่อยู่ของผู้ซื้อหรือผู้รับ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ประกาศ กกร. ใช้บังคับ และ

จัดทำบัญชีคุมสินค้า แสดงตรา ชนิด ปริมาณ และชื่อที่อยู่ของผู้ซื้อหรือผู้รับ เป็นรายวันไว้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

ผู้ขนย้าย ขออนุญาตขนย้ายกระเทียมครั้งละตั้งแต่ 400 กิโลกรัม (40 ถุง) ขึ้นไป โดยทางบกหรือทางทะเล เข้ามาหรือออกจากเขตพื้นที่ 51 จังหวัด ซึ่งเป็นพื้นที่ติดชายแดนหรือทางทะเล และเป็นแหล่งค้ากระเทียมนำเข้าจากต่างประเทศที่สำคัญ อาทิ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สุรินทร์ ศรีสะเกษ มุกดาหาร หนองคาย เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน กาญจนบุรี สมุทรสงคราม สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา เป็นต้น

การแจ้งปริมาณ ถ้ามีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี แจ้งที่สำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ส่วนจังหวัดอื่น ๆ แจ้งที่สำนักงานการค้าภายในจังหวัดในท้องที่นั้น สำหรับการขออนุญาตขนย้ายในกรุงเทพมหานครให้ยื่นคำขออนุญาตที่สำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ กรมการค้าภายใน ส่วนในจังหวัดอื่น ๆ ให้ยื่นคำขออนุญาตที่สำนักงานการค้าภายในจังหวัดในท้องที่ที่ทำการขนย้ายเข้าหรือออกจากท้องที่จังหวัดนั้น ๆ

หากมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม จะต้องได้รับโทษตามกฎหมาย โดยไม่แจ้งการขนย้าย โทษจำคุกไม่เกิน 5 ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนไม่แจ้งปริมาณโทษจำคุก ไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับอีก ไม่เกิน วันละ 2,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน หรือจนกว่าจะแจ้ง

ในกรณีที่มีผู้แจ้งเบาะแสการกระทำผิด จะได้รับเงินสินบนร้อยละ 25 ของเงินค่าปรับหรือเงินขายของกลาง

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่
สายด่วน กรมการค้าภายใน 1569 กองนิติการ หรือสำนักตรวจสอบ
และปฏิบัติการ โทร.02-5475412,02-5475461,02-5075979 และ
www.dit.go.th
